

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๔๐๙.๒/ว ๑๑๗๙



กรมการพัฒนาชุมชน

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารรัฐประศาสนภักดี

ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม.๑๐๒๑๐

๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง ๑. หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๔๐๙.๒/ว ๒๔๙๗ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๒. หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๔๐๓.๑/ว ๒๖๑๘ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมการพัฒนาชุมชนได้แจ้งอนุมัติโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” งบประมาณ ๔,๗๘๗,๙๑๖,๔๐๐ บาท (สี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่การปฏิบัติในรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อพัฒนาพื้นที่ เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ในระดับตำบลและระดับครัวเรือน และเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นชุมชนผ่านการสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) นั้น

กรมการพัฒนาชุมชน รับการแจ้งประสานจากพื้นที่ว่าในการดำเนินกิจกรรมที่ ๒ สร้างพื้นที่เรียนรู้ ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of Life : CLM) ระดับตำบล และพัฒนา พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of Life : HLM) ระดับครัวเรือน ในบางแปลงไม่สามารถหาเครื่องจักรมาขุดได้ เนื่องจากเป็นบริเวณแคบและปริมาณงานไม่มากการเคลื่อนย้าย เครื่องจักรเข้าไปทำงานแล้วไม่คุ้ม จึงขอหารือหากในพื้นที่ดังกล่าวจะใช้แรงงานคนขุดแทนได้หรือไม่ กรมฯ ขอเรียน ให้ทราบว่า การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างสำหรับงานขุดดินด้วยแรงงานคน สามารถดำเนินการตามหลักเกณฑ์การ คำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทานคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการตุลาคม ๒๕๖๐ โดยหลักเกณฑ์ฯ นี้ กำหนดลักษณะงานที่ต้องขุดดินด้วยแรงงานคน ข้อ ๓.๑ การขุดด้วยแรงงานคน คือบริเวณ ที่ไม่สามารถใช้เครื่องจักรเข้าไปดำเนินการขุดได้ เช่น บริเวณแคบ ๆ บริเวณขุดแต่งหลังจากเครื่องจักรขุดแล้ว หรือการขุดดิน ในปริมาณไม่มากนัก ซึ่งขนย้ายเครื่องจักรเข้าไปทำงานแล้วไม่คุ้ม โดยมีขอบเขตงานคือการขุดขึ้นมากองหรือเกลี่ย ในบริเวณใกล้เคียง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน